



CATHOLIC ARCHDIOCESE
OF MELBOURNE

CẬP NHẬT # 54 CÁC HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VỀ MỤC VỤ

Liên quan đến đại dịch COVID- 19 cho Tổng Giáo Phận Melbourne

Thông tin cập nhật: ngày 15 Tháng 12 năm 2021, 5:00pm

Các hướng dẫn sau đây đã được ĐTGM Peter A Comensoli, Tổng Giám Mục Melbourne chấp thuận, để hỗ trợ giáo sĩ và giáo dân với các câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực phụng vụ và mục vụ cụ thể tại Tổng Giáo Phận Melbourne trong lúc xảy ra đại dịch COVID- 19 hiện nay.

Các hạn chế được đưa ra là bắt buộc khi được ban hành theo chỉ thị hợp pháp của Giám đốc Y tế Victoria nơi tình trạng khẩn cấp vẫn được duy trì kể từ 11:59pm thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021 cho đến ngày 12 tháng 1 năm 2022.

Chúng ta hoan nghênh việc nói lời tại các nơi thờ phượng của chúng ta và các cơ sở tụ họp nhưng lưu ý và tôn trọng rằng, nhiều người trong Cộng Đồng chúng ta luôn cảm thấy thận trọng và lo lắng. Chúng ta cũng mong đợi thời điểm mà tất cả mọi người có thể cùng nhau tham dự các hoạt động tại các địa điểm khác nhau, và nhiều hoạt động sẽ thực sự hiệp nhất chúng ta thành một cộng đồng.

Tất cả người Công Giáo tại Melbourne vẫn tiếp tục được miễn trừ luật buộc tham dự Thánh lễ Chúa Nhật cho đến khi có sự chỉ đạo tiếp theo của ĐTGM. Chúng ta tiếp tục thực hiện luật buộc giữ ngày Chúa Nhật trong hân hoan, cho dù chúng ta có thể tham dự Thánh Lễ hay không, và có thể làm như vậy bằng bất kỳ hình thức cầu nguyện nào với các thành viên trong gia đình và giáo xứ, đọc kinh thánh và khích lệ nhau trong đức tin của chúng ta. Dự Thánh Lễ trực tuyến với tâm tình cầu nguyện tiếp tục là một nguồn an ủi tuyệt vời vào các ngày Chúa nhật.

VICTORIA	
Khẩu trang đeo mặt	Không bắt buộc đeo khẩu trang khi tham dự lễ cưới, đám tang và nơi thờ phượng. Khẩu trang vẫn tiếp tục đeo những cơ sở có nguy cơ cao như chăm sóc sức khỏe và trung tâm chăm sóc người cao niên.
Số lượng	Không có giới hạn về số người tụ tập tại các nơi thờ phượng, đám cưới, đám tang và các nơi cầu nguyện riêng.
Chích ngừa	<ul style="list-style-type: none">Không có bất kỳ yêu cầu nào về chích ngừa cũng như những người chịu trách nhiệm không cần phải kiểm tra tình trạng chích ngừa tại các địa điểm thờ

	<p>phượng, đám cưới, đám tang và thờ phượng chung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nhân viên và tình nguyện viên vẫn phải chích ngừa đầy đủ. • Lưu ý: các hoạt động khác ngoài việc thờ phượng, đặc biệt là những sinh hoạt liên quan đến ăn uống, mọi người tham dự phải chích ngừa đầy đủ, quét mã số QR code và có nhân viên đặc trách về COVID. • Những người dưới 18 tuổi không cần phải xuất trình bằng chứng chích ngừa của họ.
Làm vệ sinh cơ sở	<p>Nơi thờ phượng sẽ không cần dùng thuốc khử trùng làm sạch giữa các lần sử dụng. Nhưng các tiêu chuẩn vệ sinh tốt vẫn nên duy trì theo kế hoạch COVID. Luôn luôn phải có các chai sát trùng (santiser) đặt khắp các địa điểm)</p>
Thăm viếng cơ sở chăm sóc & bệnh viện	<p>Có những giới hạn trong việc thăm viếng các cơ sở có nguy cơ cao, (cơ sở chăm sóc & bệnh viện) ngay cả khi đã được chích ngừa đầy đủ. Vui lòng liên lạc với cơ sở chăm sóc để xác định những gì được yêu cầu và cho phép.</p>